



Ca sĩ Tùng Dương và NSUT Xuân Bắc chung tay chống dịch Covid-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang.

# Nghệ sĩ chung tay ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ như: Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, NSUT Xuân Bắc, MC Đại Nghĩa... đã và đang kêu gọi, quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh chống dịch.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã ủng hộ 100 giường bệnh cho bệnh viện dã chiến tại 2 tỉnh này. "Lần trước Hưng có xin cho 1 cháu bé bị phỏng. Sau khi đóng góp cả phần của Hưng là 30 triệu đồng, các fans và những người thân nữa là được 160 triệu đồng. Khi Hưng liên hệ với bố mẹ bé thì họ xin không nhận nữa. Nay tình hình Covid-19 đang hoành hành dữ dội tại 2 nơi Bắc Giang và Bắc Ninh. Bệnh viện dã chiến vừa được cất lên nhưng không đủ giường bệnh. Hưng xin mọi người cho Hưng tự quyết số tiền trên sẽ đóng góp thẳng cho Sở Y tế tỉnh. 1,8 triệu đồng/giường, mình sẽ tặng 100 giường là 180 triệu đồng. Chúng ta đang có 160 triệu đồng, Hưng và công ty sẽ bù thêm 20 triệu đồng nữa cho đủ. Mong mọi người sẽ đồng ý với quyết định này của Hưng nha!", Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân.

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng quyết định bán đấu giá 1 vật phẩm phong thủy làm từ thạch anh màu hồng, toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển tiếp ra Bắc Giang và Bắc Ninh để ủng hộ kinh phí chống dịch. Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đang sinh sống trên địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã để lại comment bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tới nam ca sĩ.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương cùng nhiều bạn bè, nghệ sĩ đã âm thầm quyên góp và thu được 400 triệu đồng để ủng hộ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Theo Tùng Dương, số tiền này sẽ được chia ra làm nhiều đợt. Đợt 1 được chi trả để mua 2.500 bộ quần áo bảo hộ và 2.400 chai nước (tổng trị giá 200 triệu đồng) để vận chuyển nhanh chóng đến Bắc Giang trong ngày 19/5. Ngày 20/5, số hàng quyên góp này sẽ được chuyển đến các khu cách ly như: Khu công nghiệp huyện Việt Yên, các bệnh viện tỉnh Bắc Giang... Đợt 2 sẽ tiếp tục trong vài ngày tới, ủng hộ các địa phương đang là điểm nóng của dịch Covid-19, cụ thể là huyện Việt Yên (Bắc Giang) và Thuận Thành (Bắc Ninh).

Những ngày qua, NSUT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đã trực tiếp tới các nơi cách ly để đưa đồ cứu trợ. Theo chia sẻ từ NSUT Xuân Bắc - đây là một trong những hoạt động xã hội ý nghĩa của Nhà hát Kịch Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của nghệ sĩ với đoàn viên, người lao động. Thời gian tới, Nhà hát sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sẽ có nhiều chuyến xe thiện nguyện ý nghĩa hướng tới người lao động.

Ca sĩ Hòa Minzy cho biết, đã chuyển

khoản ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch cho tỉnh Bắc Ninh. Mới đây, cô còn ủng hộ thêm 50 triệu đồng để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch. Trong khi đó, MC, diễn viên Đại Nghĩa kêu gọi quyên góp hơn 1,2 tỷ đồng để ủng hộ bộ đội biên phòng, y bác sĩ... trong đợt dịch này. Anh đã dùng số tiền trên mua khẩu trang, thiết bị sinh hoạt và nhu yếu phẩm hỗ trợ bộ đội biên phòng chống dịch ở huyện Tân Châu và Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Trước đó, anh và ê kíp cũng gửi hàng nghìn bộ đồ bảo hộ, gang tay y tế... đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang. Nhóm thiện nguyện của anh cũng đến các tỉnh: Bắc Ninh, Vinh Phúc, Bệnh viện K và Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội)... để gửi quà ủng hộ các y bác sĩ.

Trước đó, ca sĩ Mỹ Tâm đã trích tiền bán vé từ đêm nhạc "Tri âm" lần 1 tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh để ủng hộ các y bác sĩ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn gửi 500 triệu đồng từ tiền bán vé đêm nhạc "Veston" để ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19. Ngoài ra, các nghệ sĩ như: Phi Thanh Vân, Hiền Mai, Đoàn Trường cùng 200 nghệ sĩ thực hiện dự án MV "Chung tay phòng chống Covid" nhằm mục đích tuyên truyền mọi người cùng đồng lòng chống dịch trên tinh thần không chú quan, lơ là.

NGỌC HÀ